

# 55 NĂM LỚP 1966

## ● Hoàng Châu SB60

**K**hi lớp 1966 vào chủng viện, hai lớp 1959 và 1960 chúng tôi đã được gọi ra Huế học tại Trường Providence. Lớp 58 mặc áo dòng đi giúp xứ (probation). Lớp 1961 là lớp đàn anh lớn nhất tại tiểu chủng viện. Vì vậy, rất ít biết về lớp này ngoại trừ chỉ biết những cái tên ‘ưu việt’ qua cuốn Palmares (thành tích biểu) cuối năm. Chẳng hạn như Trần Siêu Việt, Châu Văn Rạng... Hè năm 1971 và 72, gặp lớp 1966 này tại Chủng Viện Chúa Chiên lành khi lên Đà Lạt thi Đại học ngụ ở Nguyễn Tri Phương. Viết về lớp 1966 này, chỉ biết điểm tên một số anh em đã gặp được sau 1975.

1/ Lê Quang Hương, quê Hiệp Nghĩa. Một con người ít nói, hiền hậu và dễ thương. Một vợ ba con, dịch những đoạn tin ngắn và gửi cho báo Tuổi Trẻ kiếm ít tiền nhuận bút sống qua ngày. Giờ thì giải

nghệ việc dịch vì kiếm chẳng được bao nhiêu, chuyển qua làm bảo vệ cho các công ty. Bà xã làm công nhân hợp đồng ở công ty gần nhà trọ. Khá long đong lận đận, phải bán nhà và đi ở phòng trọ gần ngã tư Bình Phước. Được biết anh sau lần sinh hoạt vùng Sài Gòn & Phụ Cận và nhờ anh làm thư ký trong những lần anh em gặp gỡ nhau thường niên khi còn làm thủ chỉ hay ban đại diện vùng. Trong thời gian gặp khốn khó, tạm vắng sinh hoạt với anh em trong vài ba năm. Đứa con gái út, còn nhỏ, chắc năm này vào cấp 3? ‘Đói đầu gối phải bò’, tìm đủ mọi cách để mưu sinh. Với tuổi U70, chẳng có nghề nào được đáp ứng, chỉ biết nhờ vào cái danh bảo vệ để mưu sinh, vì không công ty nào nhận lứa tuổi này. Dầu vậy anh vẫn hiện diện trong những lần sinh hoạt vùng, những sự kiện tang hôn trong gia đình anh em nếu thời gian cho phép và không bận việc. Tạm an phận với cuộc sống hiện tại, vẫn đảm nhận công việc thư ký trong ban đại diện cho anh em vùng qua lời mời của Trưởng ban Đại diện Lê Sơn Hà SB74, nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ thứ hai.

**2/ Phan Kim Cương**, anh trai của Phan Kim Hải SB64. Là anh nhưng lại học lớp 1966. Có lẽ do từ Campuchia về trễ hơn chẳng? Sau 1975, vào Đại chủng viện Giuse Cường Để, nhưng cũng do thời thế, đành phải ‘taru’, lập gia đình như nhiều anh em khác. Một vợ và một con trai, gia đình sống tại Giáo xứ An Lạc. Dạy sinh ngữ, đàn organ và làm ca trường tại giáo xứ một thời gian. Nhà có mở một tiệm tạp hóa nhỏ bán



cho người dân gần đó. Trên sân thượng, anh trồng bầu, mướp, khổ qua để cải thiện bữa ăn cho gia đình. Thịnh thoảng có ghé nhà anh, nên mới biết như thế khi có việc cần đi ngang qua. Trong những lần sinh hoạt vùng, anh thường phụ trách đánh đờn cho anh em hát lễ. Được anh Lê Sơn Hà mời làm Phó ban Đại diện vùng trước khi đi định cư ở Mỹ quốc. Có lẽ sau này sẽ mang ba quốc tịch: Campuchia-Việt Nam-USA. Hiện sống ở Texas.

**3/ Vũ Duy Tân**, ở Bắc Thành, Nha Trang, có họ với Nguyễn Lương Thiện SB70. Phó ban tổ chức Hội ngộ 50 năm Sao Biển (2008) cùng với Lê Đăng Ngôn, do Rev. Nguyễn chí Cần 60 làm Trưởng ban. Rồi Trưởng ban tổ chức Hội ngộ 60 năm (2018) tại Nha Trang. Thường mặc áo pullover hay gilet, kiểu phóng viên, miệng thích ngậm pipe hơn là thuốc điếu. Ít

nói, nhưng quyết đoán trong công việc, chia việc cho anh em làm và tin tưởng. Một vợ hai con. Con gái đầu, Lan Anh, du học ở Úc và lập gia đình với một thanh niên người bản xứ. Rất tiếc được gia đình anh mời dự tiệc cưới ở Nha Trang, nhưng vì bận công ăn việc làm và đường xá xa xôi nên không đi được. Rất có cảm tình với cô bé Lan Anh do cuộc phỏng vấn trong lần đầu tiên Hội ngộ 2008 tại giáo xứ Chợ Mới, Nha Trang. Ngạc nhiên và hơi bối rối vì câu hỏi nhắc đến việc rẽ lối của người viết. Cũng may, nhờ ơn Chúa Thánh Thần nên phát biểu về vẻ đẹp trong vườn hoa thiên nhiên, không làm tổn thương đến ai. Không biết hiện tại đã định cư bên trời Úc hay còn ở Nha Trang?

**4/ Châu Văn Rạng** (†), dân Phan Thiết, một người anh em học rất giỏi, đã từng dạy sinh ngữ tại Chung viện Nicôla, Phan Thiết. Gặp được một lần tại giáo xứ Phaolô, cây số 23, lúc LM Hoàng Minh Hùng SB64 làm quản xứ tại đó, dịp giỗ một năm cố LM Đinh Văn Hoàn, cùng lớp 1964. Có con làm bác sĩ - BS Châu Văn Sơn - tại bệnh viện Gia Định, Sài Gòn. Có lần, tại phòng cấp cứu, được Cẩm báo tin, BS Sơn có đến phòng cấp cứu hỏi thăm và gói gắm. Được chẩn đoán bị thoái hóa cột sống cổ, acid cao uric; bảo con gái út mua thuốc và về phòng trọ không nằm bệnh viện. Cũng may, uống thuốc Colchicine, đỡ nhức và hôm sau tiếp tục đi làm việc được. Tiếc thương một người anh em tài giỏi, nhưng vẫn số ra đi trước anh em. RIP. Hôm ra Phan Thiết dự đám cưới con trai của

Võ Duy Anh 70, gặp được người em trai của anh, một dược sĩ có những pharmacie tiếng tăm ở Phan Thiết và BS Sơn cùng với vợ của anh trong tiệc cưới.

**5/ Rev. Phạm Hùng Lê (Hùng)**, bào đệ của Rev, Phạm Ngọc Phi SB58, cựu giám đốc Đại chủng viện (ĐCV) Sao Biển, Nha Trang. Thụ phong Linh mục, phụ anh tại Giáo xứ Chợ Mới. Cũng quen biết vì rất gần gũi với cha Phạm Ngọc Phi. Năm 2013, kỷ niệm 55 năm Tiểu chủng viện (TCV) Sao Biển, đã tập kết tại Ba Làng, gặp Cha Lê, chánh xứ ở đó, dự khai mạc trước khi ra đảo vui chơi. Ăn cơm trưa cùng anh em về họp mặt. Vui vẻ hàn huyên.

**6/ Rev. Nguyễn Quang Minh**, cháu của cha Khanh, dòng Phanxicô, giáo sư thần học tại ĐCV Sao Biển tại Thanh Hải. Biết nhau khi tháng 5/75 về cùng sống tại Thanh Hải, Nha Trang. Quê Vĩnh Phước, Cù Lao, đồng hương với Rev. Nguyễn Quang Vinh SB61. Thường sinh hoạt chung với Rev. Mai Hứa SB60 và Rev. Nguyễn Quang Vinh khi học Thần học vào những ngày tháng đầu tại đó. Sau khi ĐCV Sao Biển bị đóng cửa, theo cha Nguyễn Văn Nho (†) lên Hà Dừa sống, học và trồng nho? Thụ phong linh mục, được sai ra mãi Vạn Giã làm việc. Bị tai nạn giao thông một hai lần vì uống nhiều. Nghe nói hiện giờ đã nghỉ hưu.

**7/ Đỗ Văn Hiệp**, nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ, anh của Đỗ Ngọc Hoàng SB74 và là em của Sr Thuyết, Khiết Tâm, Bình Cang. Gốc Thanh Hải Nha Trang. Đứng ra Hiệp vào Chủng viện năm 65, nhưng sau học lớp

66 nhiều hơn. Làm Mỏ làng cho nhóm cựu Sao Biển group nối kết anh em trên toàn thế giới. Đã có công rất nhiều trong Hội ngộ 50 năm Sao Biển (2008) mặc dù không về tham dự được. Đang làm ca trưởng của một giáo xứ lớn ở Houston, Texas. Được biết anh khi còn ở Nha Trang, chưa ra xứ, anh là một thành viên trong nhóm 'Bài ca ý Lực sống', làm việc cùng Rev. Mi Trâm, Lê Đăng Ngôn, Trần Ngọc Khánh, Nguyễn Thiên Như (tại TGM), Cao Huy Hoàng, Nguyễn Vi Nam (Hòa Yên). Chưa bao giờ gặp lại từ dạo thuở ấy.

**8 & 9/ Nguyễn Non & Nguyễn Phước (Nguộc)**, cả hai người đều quê Cây Vông, nhưng người viết thường hay lẫn lộn ai là Non ai là Phước. Không biết hai anh có bà con với nhau hay không và cũng không biết ai là người có họ hàng với Nguyễn Thường SB62. Một trong hai người là 'ông cố ngôi' hay cả hai người vì bản thân ở xa quá nên ít gặp thành ra hay nhầm lẫn. Vẫn gặp hai anh trong những lần về Nha Trang Hội ngộ hay trong dịp lễ mở tay của LM con Nguyễn Thường SB62.

**10/ Nguyễn Bá Hiên**, người Hà Dừa cùng quê với Đoàn Sĩ Thục SB59-58, Nguyễn Kim Ngân SB59, Phan Văn Phước SB60. Rất thường lên mạng trên Facebook.

**11 & 12/ Cao Viết Bình (†) & Trần Dung (†)**, một người là em của Cao Kỳ Hương SB64 mà đến khi mất rồi mới biết hai người là hai anh em ruột. Còn ông cố Trần Dung gốc Gò Đền, sát bên Hộ Diêm, là ông cố 'đứng', nhưng chưa hề biết mặt. Chỉ gặp nhau trên

mạng với Cao Viết Bình, nhưng cũng chưa lần nào gặp mặt.

**13/ Phan Đình Thuận**, em của Rev.TS Thân Học Phan Đình Cho và Phan Đình Hòa SB63 đã bị tai nạn trên đèo Ngoạn Mục năm nào khi trên đường từ Chúa Chiên Lành về nhà tại Thanh Hải Nha Trang để nghỉ hè. Cả ba người là con của bác Hiến, tài xế lái xe cho TCV Sao Biển. Được diện kiến hai lần: một lần tại nhà hàng ở Bình Thạnh của một anh em Lâm Bích kinh doanh, do Đỗ bắc Du giới thiệu đến và một lần ở Quận 1. Nhờ đó biết được nhiều thông tin về Trần Siêu Việt ở hải ngoại.

Đó là những nhân vật, ít nhiều biết được. Lớp còn có Rev. Nguyễn Văn Diện, sống và làm việc tại hải ngoại, thỉnh thoảng có về Việt Nam, gặp anh em trong lớp. 55 năm lớp 1966: hai con số cặp 55 và 66, đẹp lắm! Thân chúc anh em luôn an bình, nhiều hồng ân trong cuộc sống mục vụ cũng như trong đời sống gia đình...Ω